

ที่ สจญ. 107/2560

วันที่ 15 สิงหาคม 2560

เรื่อง รายงานการเลิกบริษัทย่อย
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 มีมติอนุมัติให้มีการโอนสินทรัพย์ และเลิกบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ชื่อบริษัทย่อย บริษัท เอส แอนด์ พี ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด (ในประเทศไทยสิงคโปร์)

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1 สิงคโปร์ดอลลาร์ (SGD) หรือเทียบเท่า 24.6639 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1 หุ้น ราคาหุ้นละ 1 สิงคโปร์ดอลลาร์ (SGD) หรือเทียบเท่า 24.6639 บาท

สัดส่วนการถือหุ้น บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในบริษัท เอส แอนด์ พี ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด (ในประเทศไทยสิงคโปร์)

เหตุผลของการเลิกบริษัท ไม่มีการดำเนินการกิจการมาตั้งแต่ตั้งบริษัท

ผลกระทบจากการเลิกบริษัท บริษัทย่อยดังกล่าวสิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แต่จะไม่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานใดๆ ของบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) แต่อย่างใด
- ชื่อบริษัทย่อย บริษัท เอส แอนด์ พี แอสเซท จำกัด

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท

สัดส่วนการถือหุ้น บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 99.93 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในบริษัท เอส แอนด์ พี แอสเซท จำกัด

เหตุผลของการเลิกบริษัท บริษัท เอส แอนด์ พี แอสเซท จำกัด มีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยจะมีการโอนสินทรัพย์ อันได้แก่อุปกรณ์และสิทธิการเช่าให้กับบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ในมูลค่า 6,770,700 บาท ซึ่งภายหลังการโอนสินทรัพย์แล้ว บริษัทย่อยดังกล่าวจะไม่มีการดำเนินการกิจการใดๆ อีก

ผลกระทบจากการเลิกบริษัท บริษัทย่อยดังกล่าวสิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แต่จะไม่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานใดๆ ของ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) แต่อย่างใด

เมื่อคำนวณขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของรายการทั้ง 2 ข้างต้นแล้ว ไม่เข้าข่ายการเข้าทำรายการตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อย่างใด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 แต่เป็นการเปิดเผยการเข้าทำรายการตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยเนื่องจากการสิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(เกษสุดา ไรวา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)